



THƯ NGỎ

Quý đồng nghiệp thân mến,

Chúng ta đã cùng nhau trải qua chặng đường hơn 03 năm xây dựng và phát triển Nhi Đồng Thành Phố từ một bệnh viện xa lạ trên bản đồ y tế đến hình ảnh một bệnh viện công lập phục vụ tận tâm, chu đáo với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên tận thiện.

Hiện nay, chúng ta đứng trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19 lan rộng trong nước cũng như trên toàn cầu gây thiệt hại rất lớn về nhân lực và vật lực. Đây là cơ hội để đội ngũ nhân viên y tế chúng ta thể hiện mạnh mẽ nhất ý nghĩa thiêng liêng của lời thề Hippocrates đã thấm nhuần trong máu của những người thầy thuốc.

Tại New York, hàng ngàn y bác sĩ đã nghỉ hưu tình nguyện trở lại làm việc, hỗ trợ những nơi đang quá tải. Tại Ý và Vương quốc Anh, hàng ngàn nhân viên y tế đã nghỉ hưu sẵn sàng trở lại công việc cứu người trong dịch Covid-19. Tại Việt Nam, đã có gần ba trăm y, bác sĩ về hưu tại Hà Nội, Huế xung phong tham gia chống dịch. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ra quân đội hình xung kích phòng chống dịch bao gồm hơn 200 chiến sĩ là các y bác sĩ trẻ và sinh viên y khoa năm 4,5,6. Vậy thì Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố hãy thể hiện sức trẻ nồng cháy, hòa chung mặt trận cả nước để trở thành lực lượng tiên phong hiện ngang vượt qua đại dịch.

Thay mặt Ban Giám đốc, tôi kêu gọi các đồng nghiệp chuẩn bị tâm thế mỗi người là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch. Là chiến sĩ hành trang là vũ khí, là thầy thuốc chúng ta được trang bị kiến thức, niềm tin và lòng nhiệt huyết, sẵn sàng lên đường khi có lệnh triệu tập. Điện thoại cá nhân luôn ở chế độ sẵn sàng, cập nhật thường xuyên các chỉ thị của Chính Phủ, Bộ Y tế, Thành Ủy, Ủy ban nhân dân thành phố cũng như của Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và không chia sẻ, phát tán những thông tin chưa kiểm chứng.

Bên cạnh đó, để công tác chống dịch được thực hiện hiệu quả, Ban Giám đốc Bệnh viện mong các đồng nghiệp cùng thực hiện những nội dung sau:

- Tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của Chính Phủ, Bộ Y tế, Thành Ủy và Ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Trung thực trong khai báo y tế, tránh tình trạng tự biến mình thành ổ dịch; chấp nhận cách ly và tuân thủ nghiêm túc việc cách ly vì sức khỏe của cộng đồng, gia đình và bản thân;
- Tuân thủ nghiêm túc quy trình tiếp nhận, khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh nhân nghi ngờ hoặc nhiễm bệnh do vi rút SARS Covid 2 gây ra tránh lây nhiễm chéo cho nhân viên y tế;

Hãy cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh để chúng ta trở về cuộc sống bình thường như trước kia và góp phần xây dựng lại đất nước trước những tổn thất kinh tế nặng nề do dịch bệnh gây ra.

Trân trọng./.

GIÁM ĐỐC

TS. BS Trương Quang Định

